

รายชื่อแนบท้ายคำสั่ง เทศบาลนครขอนแก่น ที่ ๑๑๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หลักสูตร "การสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ เทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒"

วันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายมานพ ช่องตะคุ	ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา
๒	นางเนตรนภา คลังสิน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สำนักงานการศึกษา
๓	จ.อ.อภิชาติ พ่วงฉำ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานการศึกษา
๔	นายไพศาล มือนันต์	นักสหนาการชำนาญการ	สำนักงานการศึกษา
๕	นายวิทยา น้อยสุวรรณ	นักสหนาการปฏิบัติการ	สำนักงานการศึกษา
๖	น.ส.วีณา สีนธูมา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สำนักงานการศึกษา
๗	น.ส.เปรมฤดี เจริญสว่าง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานการศึกษา
๘	นายภัทรกร สุทธิวัฒน์สกุล	ผู้ช่วยนักสหนาการ	สำนักงานการศึกษา
๙	น.ส.อังชนาพร โนนจุ่น	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	สำนักงานการศึกษา
๑๐	นายธนวรรณ ไกยรัตน์	ผู้ช่วยนักสหการฯ	สำนักงานการศึกษา
๑๑	นางมณฑล จำปาศรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	สำนักงานการศึกษา
๑๒	นายชาญณรงค์ ภูเข้มโชติ	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม
๑๓	นายวิศรุต สุขบัว	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม
๑๔	น.ส.พิชญา มีเงินล้าน	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม
๑๕	นายศุภชัย บุพศรี	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม
๑๖	นายกุลศ คุปคีตพันธ์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม
๑๗	นายกิตติกุล แก้วหานาม	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม
๑๘	น.ส.เนตรนภา ธรรมรัตน์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม
๑๙	นายณภัทร พันธุ์ศรี	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม
๒๐	นายพงศ์ศิริ เจริญหล้า	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม
๒๑	นายณัฐวรรณ ศรีหามาตย์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม
๒๒	นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย	ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง	สำนักงานการคลัง
๒๓	นางนิตยา สิมมะลี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานการคลัง
๒๔	น.ส.ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สำนักงานการคลัง
๒๕	นางทัศนันท์ ศรีจันทร์หล้า	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานการคลัง
๒๖	น.ส.สุกัญญา ทีชะพันธ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานการคลัง
๒๗	นางจีระนัน นามพรหม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	สำนักงานการคลัง
๒๘	น.ส.ณัฐชา พันนา	ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง	สำนักงานการคลัง
๒๙	นายกิตติ คำตา	ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์	สำนักงานการคลัง
๓๐	นางชิตจันทร์ คำพิลัง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	สำนักงานการคลัง
๓๑	นายฉัตรชัย เนื่องชมภู	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักงานการคลัง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๓๒	น.ส.จรินทร์ญา สุทาวัน	หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์	กองวิชาการและแผนงาน
๓๓	นางจันทิรา ชะอินทร์วงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	กองวิชาการและแผนงาน
๓๔	นางยศวดี สีหามนต์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	กองวิชาการและแผนงาน
๓๕	นางสุรภา นะรินยา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กองวิชาการและแผนงาน
๓๖	นางธนาพร ทวีพิเศษ	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	กองวิชาการและแผนงาน
๓๗	น.ส.นันท์ธิดา เสโส	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองวิชาการและแผนงาน
๓๘	นางนงนุช ศรีวรกุล	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล
๓๙	จ.อ.นิตินัย แก้ววิเศษ	นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ	สำนักปลัดเทศบาล
๔๐	น.ส.รัตนา สุขบัว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักปลัดเทศบาล
๔๑	นายโกวิท กุลวิเศษ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักปลัดเทศบาล
๔๒	นางมันติกา ไชยพรหม	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล
๔๓	นางอัมพร มะลิงาม	เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน	สำนักปลัดเทศบาล
๔๔	นางฐิติญาพันธ์ พิระธัญยานนท์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักปลัดเทศบาล
๔๕	นางสุกัลยา บริบูรณ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักปลัดเทศบาล
๔๖	นางจริญญา แสนนา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดเทศบาล
๔๗	น.ส.เบญจวรรณ เพลาชัย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สำนักปลัดเทศบาล
๔๘	นางดลฤดี ประจักษ์เมือง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	สำนักปลัดเทศบาล
๔๙	นายพิสุทธิ์ สารบรรณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักปลัดเทศบาล
๕๐	น.ส.กนกกรจ ชัยนิตกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักปลัดเทศบาล
๕๑	น.ส.มัชฌิมา สุวรรณผา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักปลัดเทศบาล
๕๒	นายณัฐพล หิรัญเรือง	นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ	สำนักปลัดเทศบาล
๕๓	น.ส.สุญาณี ชัยสุวรรณ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์สัมพันธ์	สำนักปลัดเทศบาล
๕๔	น.ส.ณิชามา ก่องนอก	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักปลัดเทศบาล
๕๕	นายณัฐวุฒิ แก่นเชียงสา	ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว	สำนักปลัดเทศบาล
๕๖	นายสุนัย เพ็งหลอย	พนักงานขับรถยนต์	สำนักปลัดเทศบาล